

Suy tư về nhân

Tác Giả: Vip KK Nguyễn Văn Chức
Thứ Tư, 26 Tháng 11 Năm 2008 07:02

Sấm truyện cũ (Ancien Testament) kể rằng: thanh niên Jacob chăn trâu 7 năm cho ông chủ đến đi, để đổi lấy con gái của ông chủ --- nàng Rachel để pchim sa cá nhân.

Sau 7 năm, ông chủ đến đi người khác. Đêm đó, ông chủ đến đi "nàng Rachel" tức người con gái của Jacob. Và đêm đó, Jacob đã trốn hàng người khác thú của đi, trốn hàng cái trình tuy nhiên con gái trình nhưng mà mình hàng mớ tình. Sáng sớm hôm sau, Jacob tỉnh dậy, mới biết mình bị lừa; người con gái không phải là Rachel, mà là con nô lệ của ông chủ đến đi. Tên con nô lệ là Leah.

Đến tích nói trên, đã được kể lại trong quyển "The God That Failed".

Tác giả của "The God That Failed" là André Gide, Richard Wright, Arthur Koestler, Stephen Spender, Ignazio Silone và Louis Fischer. Những triết gia này đã mê theo công sự, và đã bị lừa. Họ đã nhầm người con nô lệ không đáng giá trị lâu đời cho họ.

Trong một bài phê bình cách đây không lâu, tôi có viết: ngày xưa Vũ Văn Mẫu là bộ trưởng pháp thi Đệ Nhất Cộng Hòa. Xin lỗi vì bị nhầm, tôi đã viết sai. Nay xin đính chính.

Theo hồ sơ mà tôi tìm được, cũng như theo tài liệu mà em tôi, BS Nguyễn Văn Luân, gửi cho, thì Vũ Văn Mẫu là: Thạc sĩ giáo sư dạy học Luật Khoa Hà Nội thi Pháp luật, Khoa trưởng Đại Học Luật Khoa Sài Gòn sau 1954. Bộ Trưởng Ngoại Giao, thi Ngô Đình Diệm, Thủ trưởng Liên Danh Hoa Sen công vào Thủ tướng Ngoại Việ VNCH năm 1970, thủ tướng chính phủ trong chính quyền hòa hợp hòa giải Dương Văn Minh tháng 4 / 1975.

Riêng tôi, từng đi họp Liên Hiệp Ngoại Sĩ Quốc Tế với Vũ Văn Mẫu tại Âu Châu. Tôi cũng là người khởi đầu lên tiếng bênh vực ông tại diễn đàn Thủ tướng Ngoại Việ VNCH.

Ông xuất sắc về hàn lâm, nhưng ngây thơ trong chính trị. Cái sai lớn nhất của ông là đã công nhận đi theo lũ sâu sài ở Quang.

Trong quyển tiểu thuyết lãng mạn " 984" , văn hào George Orwell kể rằng: Winston và người

Suy tĩn

Tác Giả: Vip KK Nguyĩn Văn Chĩc
Thứ Tư, 26 Tháng 11 Năm 2008 07:02

tĩnh cĩa anh ta là Julia --cĩ hai đĩu là đĩng viĩn CS--bĩ đĩng CS bĩt giam vì bĩ nghi ngĩ là đĩ mĩu toan hĩm hĩi đĩi ca (Big Brother) cĩa đĩng.

Winston bĩ giam trong mĩt căn hĩm tĩi, khĩng biĩt ngày đĩm, bĩ bĩ đĩi bĩ khĩt, và nhĩt là khĩng đĩĩc quyĩn ngĩ. Hĩi chĩp mĩt, là cĩ mĩt luĩng ánh sĩng đĩĩn chĩi chang chĩp vào mĩt. Winston bĩ đĩ lĩn đĩp xuĩng nhĩ trái banh, đĩu ngĩn chĩn ngĩn tay bĩ kĩm kĩp và đĩi khi bĩ dĩ đĩĩn ngĩt lĩn ngĩt xuĩng. Thĩn xĩc anh ta đĩu mĩt, tĩnh thĩn anh ta đĩu mĩĩi. Tĩi nĩ tra tĩn anh ta và lĩa gĩt anh ta rĩng Julia đĩ nhĩn hĩt cĩc tĩi. Thĩn xĩc bĩ đĩnh đĩp, tĩm thĩn bĩ đĩy xĩc vì sĩ bĩi bĩc cĩa ngĩĩi tĩnh, anh ta chĩu hĩt nĩi. Anh ta nhĩm mĩt đĩu hĩng: tĩi gĩ cũng nhĩn, gĩy tĩ gĩ cũng kĩ. Lĩp tĩc anh ta hĩt bĩ tra tĩn, đĩĩc cho ỉn uĩng và đĩĩc trĩ tĩ do. Theo Orwell, đĩ là tĩ do mang nhĩn hĩu Cĩng Sĩn.

Đĩ cũng là cĩi tĩ do mà nhĩn cĩi chĩ đĩ cĩ đĩ sao vĩng ban phĩt cho nhĩng trĩ thĩc đĩ theo chĩng nĩ và cho nhĩn dĩn Viĩt Nam hĩĩn nay.

Ngày xĩa, tĩi đĩng đĩ hĩp Liĩn Hiĩp Nghĩ Sĩ Quĩc Tĩ tĩi nhĩu thĩ đĩ trĩn thĩ giĩi. Nghĩ sĩ và dĩn biĩu phĩi đĩn Mĩ đĩu hĩu USA trĩn ngĩc. Nghĩ sĩ và dĩn biĩu phĩi đĩn Liĩn Sĩ đĩu hĩu USSR trĩn ngĩc, đĩ đĩi cĩ khĩu hĩu ASU.

Nhĩ chĩng ta đĩ biĩt: USA là United States of America, tĩc Hiĩp Chĩng Quĩc, tĩc Mĩ Quĩc.

Cĩn ASU? ASU là chĩ viĩt tĩt cĩa khĩu hĩu AVE SPES UNICA. Khĩu hĩu đĩ cĩ nghĩa là: chĩo mĩng (Ave) nhĩm hĩ vĩng (Spes) đĩc nhĩt (Unica) cĩa nhĩn loĩi đĩĩi sĩ lĩnh đĩo cĩa Liĩn Sĩ (USSR). Trĩng mĩt nghĩ hĩi tĩi Tĩy Bĩ Lĩnh, phĩi đĩn Liĩn Sĩ đĩ tĩng tĩi đĩu hĩu đĩ, nhĩ kĩ vĩt vĩ cũng quý gĩ. Tĩi giĩ trĩn tĩi quĩn, rĩi ban đĩm liĩng vĩo sĩt rĩc trĩn cĩu tĩu.

"Ông Nguyĩn Văn Chĩc, Ông cĩ thĩ khĩc chĩnh kĩĩn vĩi đĩng và nhĩn cĩi Viĩt Nam Xĩ Hĩi Chĩ Nghĩa, nhĩng xin đĩng chĩi là quĩn chĩ đĩ. Ngĩĩi Cĩng Sĩn, Ngĩĩi Quĩc Giĩ, và ngĩĩi Viĩt Tĩ Nĩn, đĩu là ngĩi Viĩt Nam, cũng chĩng mĩt chĩĩn tuyĩn, cũng chĩng mĩt lý tĩĩng: đĩu trĩn cho tĩ do và quyĩn lĩm ngĩĩi cĩa dĩn tĩc Viĩt Nam. Chĩng ta cĩ thĩ khĩc nhĩu vĩ lý tĩĩng và phĩĩng phĩp đĩu trĩn. Nhĩng, chĩng ta khĩng nhĩn --cũng nhĩ khĩng đĩĩc phĩp-- gĩi nhĩu là chĩ đĩ".

Suy t̄ t̄ n̄ n̄

Tác Giả: Vip KK Nguȳn Văn Ch̄c
Thứ Tư, 26 Tháng 11 Năm 2008 07:02

Trên đây là nguyên văn b̄c th̄ vô danh c̄ a m̄ t đ̄ c gī vô danh. Và d̄ i đây là suy nghĩ c̄ a tôi .

B̄o quȳn Việt C̄ng "c̄ đ̄ sao vàng" là k̄ thù c̄ a dân t̄c Vīt Nam, tr̄ c đây cũng nh̄ bày gī . **Ḡ i chúng nó là quân chó đ̄ , e r̄ ng còn quá l̄ ch s̄ .**

Ngày x̄ a, h̄ i ch̄ a m̄ t n̄ c, tôi đã b̄ các đàn anh- Ngh̄ sĩ Tr̄n Chánh Thành, Ngh̄ sĩ Thái Lăng Nghiêm, NS Tr̄n Trung Dung, và dân bī u Tr̄n Văn Tuyên - trách là ch̄ ng c̄ ng quá khích. Quý v̄ đó d̄ y b̄o tôi: c̄ ng s̄ n VN cũng là người nh̄ chúng ta, chúng ta không nên quá tàn b̄o và dùng nh̄ ng t̄ nḡ không đ̄ p đ̄ i v̄ i h̄ .

Tháng 4 năm 1975, Vīt C̄ng vào tī p thu Mīn Nam. Nh̄ ng gì đã x̄ y ra cho quê h̄ ng Vīt Nam, cho đ̄ ng bào rū t th̄ t Mīn Nam, cho các anh em c̄ u chī n sĩ Qūn L̄ c Vīt Nam C̄ng Hòa. Và cho b̄n thân nh̄ ng đàn anh đã trách tôi ch̄ ng c̄ ng quá khích?

Ngh̄ sĩ Tr̄n Chánh Thành t̄ v̄ n. Dân bī u Tr̄n Văn Tuyên ch̄ t nh̄ c trong tù, xác b̄ kéo lê lī ng xū ng l̄ , nh̄ xác m̄ t con chó. Ngh̄ sĩ Tr̄n Trung Dung b̄ tù, đối kh̄ nh̄ súc v̄ t. Trūc khi ngh̄ s̄ Dung ch̄ t t̄ i Cali, tôi có h̄n h̄ nh nói truȳn v̄ i ông trong đ̄ i n thō i. Ông nói: "Ch̄ c̄ i, anh đúng; tôi sai. Việt C̄ng là súc v̄ t, là loài chó". Ngh̄ sĩ Thái Lăng Nghiêm, t̄ Geneva, vīt cho tôi: " Ch̄ c̄ i, mà đúng tao sai, Vīt C̄ng là quân chó đ̄ ".

Chó có th̄ đ̄ i lông. Nh̄ ng c̄ ng s̄ n Vīt Nam c̄ đ̄ sao vàng, không bao gī đ̄ i lông, không th̄ đ̄ i lông, và không đ̄ c phép đ̄ i lông.

Tôi nḡ i cô đ̄ n "nhìn m̄ t tr̄ i l̄ n" trong cái giá bū t c̄ a chī u đông. Chī c áo len cũ trùm lên mái tóc b̄c, tôi nâng ly rū u lên môi. Ly rū u đã c̄ n, ly rū u đ̄ i c̄ a tôi. Tôi liên t̄ ng đ̄ n ông già (trong th̄ Victor Hugo?): Ông già đang qua đi, nhìn m̄ t tr̄ i đ̄ ng l̄ n.

Suy t  t  n  n

T c Gi : Vip KK Nguy n V n Ch c
Th ; T 432;, 26 Th ng 11 N m 2008 07:02

M t tr i đ ng l n, nh n  ng gi  đ ng qua đ .